



TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3

THÔNG BÁO PHIÊN HÒA GIẢI

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2015.

THÔNG BÁO VỀ PHIÊN HÒA GIẢI

Căn cứ vào các Điều 180, 182, 183 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 116/2015/TLST-KDTM ngày 11/11/2015 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá” giữa :

Nguyên đơn: Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn.

Trụ sở: 474 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông Lương Vĩnh Kim – Giám đốc.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Tuấn Lộc, Luật sư Văn phòng Luật sư Luật và Đời Sống.

Bị đơn: Công ty TNHH Thương mại – Tư vấn – Kỹ thuật Sao Nam.

Trụ sở: 543/49 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐCLL: Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện: Bà Mai Thị Thuỳ Dương và ông Nguyễn An Nhân – Theo Giấy uỷ quyền.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Konica Minolta Business Solution Việt Nam.

Trụ sở: Phòng 3, Lầu 8, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện: Ông Tống Khánh Trình và bà Nguyễn Thị Diệp – Theo Giấy uỷ quyền.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Nét, Luật sư Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên.

Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được. Việc Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án là cần thiết.

Vì các lẽ trên :

1/- Thông báo cho các đương sự.

Đúng 08 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2015.

Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3 số 139 Nguyễn Đình Chiểu, P6-Q3, Tp. Hồ Chí Minh để tham dự phiên hòa giải. (Phòng 207 lầu 2).

2/- Nội dung những vấn đề cần hòa giải : Theo nội dung thông báo thụ lý vụ án

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3

THÔNG BÁO PHIÊN HÒA GIẢI

3/- Nếu các đương sự không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham dự phiên hòa giải. Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

